

ด่วนที่สุด  
ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/ว ๒๖๖๓



อบต.นายกปลัก  
เลขที่รับ... ๖๖๒๔  
วันที่... ๓ มี.ค. ๒๕๖๘  
เวลา... ๙:๑๕

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  
ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๒๖ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมขับเคลื่อนการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะเตี้ย ผอม อ้วน ในเด็กอายุ ๐ - ๕ ปีภายใต้รูปแบบ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน”

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๑.๔/ว ๗๗๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ การสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย ภายใต้หัวข้อ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน ผสาน ๓ สารอาหารสำคัญ ลดภาวะซีดและไอโอดีน เพื่อเด็กปฐมวัยไทย สูงดีสมส่วนฉลาดสมวัย และห่างไกล NCDs ในอนาคต” เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายและเป็นแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย ให้กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวน ๗๖ จังหวัดในประเทศไทย และกรมอนามัย ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะเตี้ย ผอม อ้วน ในเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ภายใต้รูปแบบ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน”

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะเตี้ย ผอม อ้วน ในเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ภายใต้รูปแบบ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศเจตนารมณ์ จึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินงานภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดการและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยไทย ภายใต้รูปแบบ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน”

๒. สร้างความรู้ และความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยพิจารณาใช้สื่อความรู้ของกรมอนามัย ในการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน

๓. ค้นหา/จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

๔. สำรวจและจัดหาทดแทนเครื่องมือการประเมินภาวะการเจริญเติบโต (เครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องวัดความยาวหรือวัดส่วนสูง) ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามคุณลักษณะมาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนด

๕. แหล่งงบประมาณในการดำเนินงาน สามารถจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในโครงการจัดการและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยไทย ภายใต้รูปแบบ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน” จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ หรืองบประมาณจากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/๖. กำกับ ...

๖. กำกับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน  
สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด และให้อำเภอรายงานผลการดำเนินการตามแบบที่กำหนด  
ส่งให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ ขอส่งประกาศเจตนารมณ์ การสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะ  
ทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย ภายใต้หัวข้อ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเดี่ยว ผอม  
อ้วน” ระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางสุขภาพ  
ในพื้นที่ และขอให้มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการติดตามการดำเนินงาน  
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับเทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัลลังก์ ไวทยศิริ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๘๒-๒๒๐๓



(นางสาวอ่อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เรียน นายก อบต.น่ายางหลัก

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

สำนักปลัด  กองช่าง  กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม  กองการศึกษา

กองสาธารณสุข

อื่นๆ.....



(นายอนันตเดช ไชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน่ายางหลัก



(นายสุทธิไกร ศิวขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่ายางหลัก

มือเขียน

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๓๔/ว ๓๓๖3



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
รับเลขที่ 2160  
ลงวันที่ 20 ก.พ. 2568  
เวลา.....

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมขับเคลื่อนการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะเตี้ย ผอม อ้วน ในเด็กอายุ ๐ - ๕ ปีภายใต้รูปแบบ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ๑. สำเนาหนังสือกรมอนามัย ที่ สช ๐๘๐๖.๐๖/ว ๖๘๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
  - ๒. ประกาศเจตนารมณ์การสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายฯ จำนวน ๑ ชุด
  - ๓. แบบรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ การสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย ภายใต้หัวข้อ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน ผสาน ๓ สารอาหารสำคัญ สดภาวะซีสและไอโอดีน เพื่อเด็กปฐมวัยไทย สูงดีสมส่วนฉลาดสมวัย และห่างไกล NCDs ในอนาคต” เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายและเป็นแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย ให้กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวน ๗๖ จังหวัดในประเทศไทย และกรมอนามัย ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะเตี้ย ผอม อ้วน ในเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ภายใต้รูปแบบ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการและแก้ไข ปัญหาภาวะเตี้ย ผอม อ้วน ในเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ภายใต้รูปแบบ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไข ปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศเจตนารมณ์ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

- ๑. ดำเนินงานภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (ทชต.) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดการและแก้ไขปัญหามหาทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยไทย ภายใต้รูปแบบ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน”
- ๒. สร้างความรู้ และความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยพิจารณาใช้สื่อความรู้ ของกรมอนามัยในการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน
- ๓. ค้นหา/จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
- ๔. สำรวจและจัดหาทดแทนเครื่องมือการประเมินภาวะการเจริญเติบโต (เครื่องชั่งน้ำหนักและ เครื่องวัดความยาวหรือวัดส่วนสูง) ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามคุณลักษณะมาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนด
- ๕. แล่งงบประมาณในการดำเนินงาน สามารถจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในโครงการจัดการ และแก้ไขปัญหามหาทุพโภชนาการเด็กปฐมวัยไทย ภายใต้รูปแบบ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไข ปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน” จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ หรืองบประมาณจาก ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. กำกับ ติดตาม และประเมินผลลัพท์การดำเนินงาน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด และให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแบบที่กำหนด ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ healthdla2018@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ ขอส่งประกาศเจตนารมณ์ การสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย ภายใต้หัวข้อ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเด็ก ผอม อ้วน” ระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลลัพท์ทางสุขภาพในพื้นที่ และขอให้มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณฤช โฆษาศิวิไลซ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



คู่มือการดำเนินงาน  
“พลัง ๓ สร้าง”



เอกสารสนับสนุน  
การดำเนินงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๕  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นางสาวชลธิชา ทัดชัย







กรมอนามัย  
Department of Health

ประกาศเจตนารมณ์การสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย  
การจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย  
ผ่านรูปแบบ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน”  
ระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

เพื่อบูรณาการความร่วมมือดำเนินงานจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งเรียกร้อยให้ ๑๙๓ ประเทศสมาชิกดำเนินการยุติความหิวโหยและยุติปัญหาทุพโภชนาการทุกรูปแบบ (The Zero Hunger Challenge) เพื่อให้เด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี มีภาวะโภชนาการที่ดี ซึ่งหมายถึงการปราศจากภาวะทุพโภชนาการ ๓ ลักษณะ ได้แก่ ภาวะเตี้ย (stunting) ภาวะผอม (wasting) และภาวะน้ำหนักเกิน (overweight) และเป้าหมายที่ ๓ การสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นั้น

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีนั้น การดำเนินงานส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีสำหรับประชาชนกลุ่มวัยจึงเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงาน โดยเฉพาะในช่วงแรกของชีวิต คือตั้งแต่การปฏิสนธิในครรภ์มารดาจนถึงเด็กปฐมวัย (๕ ขวบปีแรก) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทุกกลุ่มวัย รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารการศึกษาและรูปแบบการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีของเด็กปฐมวัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เพื่อให้บรรลุเจตนางานดังกล่าว

ข้าพเจ้า นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ข้าพเจ้า นายณฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ขอประกาศเจตนารมณ์การสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย ผ่านรูปแบบ “พลัง ๓ สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน”

ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย

- ๑) สร้างนโยบายการดำเนินงาน
- ๒) สร้างภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
- ๓) สร้างความร่วมมือ ด้านทรัพยากร

รวมถึงการพัฒนามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ๔ D เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ความร่วมมือ  
ขับเคลื่อนนโยบายและเป็นแนวทางสนับสนุนการจัดการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  
ในเด็กปฐมวัยไทย ให้กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวน ๗๖ จังหวัดในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยไทย  
มีภาวะการเจริญเติบโตดี ปราศจากภาวะทุพโภชนาการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ  
การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน พร้อมส่งต่อพลเมืองคุณภาพของประเทศชาติ เพื่อสร้างสังคมที่ประชาชนทุกกลุ่มวัย  
มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)  
อธิบดีกรมอนามัย



(นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



(นายปองพล วรปาณี)  
รองอธิบดีกรมอนามัย  
พยาน



(นายเอกวิทย์ มีเพียร)  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
พยาน